



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานการลูกจ้าง โทร.๐๒๒๒๔ ๓๐๓๓ หรือโทร.๑๓๓๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๒๖๖๔)

ที่ ๐๔๐๔/๓๗/๔๓

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งสำเนาหนังสือ
ด่วนมาก ที่ กท ๐๔๐๔/๓๖๔๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สำนักงานประกันสังคมขอความอนุเคราะห์รับฟัง
ความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดหน่วยงานสามารถตอบแบบสอบถามในภายหลังพร้อมส่งเอกสารไปยัง
สำนักงานประกันสังคม เลขที่ ๘๘/๒๘ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๑๑๐๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางอลิสา เงินเส็ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

เรื่อง	สภา-เม๕
วันที่	๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔
เวลา	๑๔.๒๓.๕

ส่วนราชการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มงานการลูกจ้าง โทร. ๐ ๒๒๐๔ ๓๐๓๓ หรือโทร. ๑๓๓๔ โทรสาร ๐ ๒๒๐๔ ๒๙๖๔)
 ที่ กท ๐๔๐๔/๓๖๕๖ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง สำนักงานประกันสังคมขอความอนุเคราะห์รับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์
 กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ส่วนเลขานุการ สสป.
รับที่ กท. ๒๖๐
วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ต้นเรื่อง สำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือ ด่วน ที่ รง ๐๖๐๒/ว ๓๔๑๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ โดยขอความอนุเคราะห์ร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ไปยังกลุ่มผู้ประกันตนในสังกัด และปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด

ข้อเท็จจริง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพดังกล่าว มีประเด็นคำถาม เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกันตนเท่านั้น โดยผู้ที่ประสงค์จะร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถเข้าไปศึกษา รายละเอียดและร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (<http://lawtest.egov.go/th>) และเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม (<https://www.sso.go.th>) ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงานการเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า การรับฟังความคิดเห็น ในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ประกันตน จึงเห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ โดยเวียนแจ้ง หนังสือสำนักงานประกันสังคม ด่วน ที่ รง ๐๖๐๒/ว ๓๔๑๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครทราบ เพื่อแจ้งให้ผู้ประกันตนในสังกัดร่วมแสดงความคิดเห็นภายในกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบสำนักงานการเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางอติสา เงินเสียง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
 สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เห็นชอบ - ดำเนินการ ตาม เสนอ

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)
 ปลัดกรุงเทพมหานคร

(นายชจิต ชัชวานิชย์)
 รองปลัดกรุงเทพมหานคร
 ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔

สำนักงานเลขานุการ ผว.กทท.
รับภายนอก 1774
วันที่ 22 เม.ย. 2564
เวลา 15:40



กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 8033
วันที่ 22 เม.ย. 2564
เวลา 10:45 น.

ด่วน

ที่ รง ๐๖๐๒/ว ๗๕๑๖

สำนักงานประกันสังคม

ถนนติวานนท์ นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๔

กลุ่มงานเลขานุการ ผว.กทท.
รับที่ 5531
วันที่ 22 เม.ย. 2564
เวลา 13:45

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ และผู้ว่าราชการจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารชี้แจงการรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีชราภาพ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีชราภาพ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานประกันสังคม
รับที่ 861
วันที่ 27 เม.ย. ๒๕๖๔
เวลา 11:10

ด้วยสำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อเรียกร้องกรณีผู้ประกันตนเรียกร้องให้สามารถนำเงินกองทุนประกันสังคมออกมาใช้บางส่วน ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. การให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกได้ระหว่างรับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพ (ขอเลือก)
๒. การให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน (ขอกู้)
๓. การให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนมีอายุครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์ (ขอคืน)

๑) ๖๕๖๕

สำนักงานประกันสังคม จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้จัดส่งแบบสอบถามดังกล่าวไปยังสำนักงานประกันสังคม เลขที่ ๘๘/๒๘ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ รวมทั้งขอได้โปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้อย่างกลุ่มผู้ประกันตนในสังกัดของท่าน โดยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดและร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (<http://lawtest.egov.go.th>) และเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม (<https://www.sso.go.th>) ซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

กท ๐๒๐๐/๖๖๕๑

ยน ป.กทท.

ขอเรียนประสานมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอยุทธศาสตร์หน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมรัตน์ มุกมีคำ)

ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข้าราชการแทนเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กองกฎหมาย ๒๕๑๔๕๕

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๖ ๒๖๕๗ - ๘

โทรสาร ๐ ๒๕๒๕ ๑๘๘๗

(นายทศพล กฤตวงศิวามาน)

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

* รับชมรับฟังตามสื่อสังคม
94 เก็บประวัติ ปี ๑๖ วันที่ 30 เม.ย. 64

✓ ประเด็นเด่นที่ผู้ประกันตนที่สนใจคือเรื่องบำนาญชราภาพ
และบำเหน็จชราภาพ

การรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ

๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา

การประกันสังคมมีหลักการที่สำคัญ คือ การให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกที่เป็นผู้ประกันตน โดยอาศัยมาตรการของรัฐ คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ในการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีพให้แก่ผู้ประกันตน บรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อผู้ประกันตนประสบปัญหารายได้ลดลง ไม่มีรายได้หรือมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน คลอดบุตร ทูพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน การประกันกรณีชราภาพนั้นถือเป็นมาตรการอย่างหนึ่งในระบบประกันสังคมซึ่งมีหลักการในอันที่จะสร้างหลักประกันในการจัดหารายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพของผู้ประกันตน เมื่อต้องออกจากงานเนื่องจากการเกษียณอายุ การประกันสังคมจึงกำหนดให้บุคคลที่ยังอยู่ในวัยทำงานซึ่งสามารถหาเลี้ยงชีพและครอบครัวได้ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในขณะที่มีงานทำ และจะให้ความคุ้มครองในการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยไม่เป็นปัญหาต่อครอบครัวหรือสังคมเมื่อถึงวัยชรา ทั้งนี้ การที่ผู้ประกันตนจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้น ผู้ประกันตนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่ มีการนำส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด มีอายุครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนจะต้องสิ้นสุดลง

ด้วยในปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของลูกจ้างผู้ประกันตน ทำให้มีรายได้ลดลงหรือต้องออกจากการทำงาน ประกอบกับด้วยสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก ขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เพื่อให้ผู้ประกันตนมีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีพ ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนและครอบครัวในช่วงที่เกิดวิกฤติในครั้งนี้

๒. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา

ตามที่ได้มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนยื่นข้อเรียกร้องต่างๆ เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมพิจารณาทบทวนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน อาทิเช่น การกำหนดให้ผู้ประกันตนเป็นผู้มีสิทธิในการเลือกรับประโยชน์ทดแทนบำเหน็จชราภาพหรือบำนาญชราภาพแม้มีการนำส่งเงินสมทบครบ ๑๘๐ เดือนแล้ว การคืนเงินสมทบกรณีชราภาพบางส่วนเมื่อผู้ประกันตนออกจากงาน การนำเงินสมทบกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันเงินกู้กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เป็นต้น ซึ่งจากข้อเรียกร้องต่างๆ นั้น จำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๓. หลักการอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ลักษณะ ๓ ประโยชน์ทดแทนหมวด ๗ ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ในประเด็นดังต่อไปนี้

๑) การให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกได้ระหว่างรับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพ (ขอเลือก)

๒) การให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ (ขอกู้)

๓) การให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนมีอายุครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์ (ขอกิน)

๔. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น

ความคิดเห็นของนายจ้าง ผู้ประกันตน รวมถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ลักษณะ ๓ ประโยชน์ทดแทน หมวด ๗ ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ดังต่อไปนี้

๑) ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์ สามารถเลือกได้ระหว่างรับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพ แม้จะมีการนำส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

๒) ให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วน ไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยหากไม่ผ่อนชำระคืน จะถูกยึดหลักประกันและได้รับเงินบำนาญ/บำเหน็จชราภาพลดลง

๓) ให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนมีอายุครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์ โดยจะได้รับเงินบำนาญ/บำเหน็จชราภาพลดลง

๕. ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมาย

๑) ผู้ประกันตน - ได้รับเงินบำเหน็จ/บำนาญชราภาพและผลตอบแทนลดลง เนื่องจากมีการนำเงินสะสมชราภาพบางส่วนมาใช้ก่อนครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว อีกทั้งเป็นการทำให้เงินของผู้ประกันตนที่มีอยู่ในระบบกองทุนประกันสังคมลดลง กองทุนจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนน้อยลงซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ผู้ประกันตนจะได้รับลดลงตามไปด้วย

๒) นายจ้าง - อาจต้องขอความร่วมมือหรือกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างในการหักค่าจ้างของผู้ประกันตน เพื่อชำระหนี้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ ทั้งนี้ หากนายจ้างหักค่าจ้างของผู้ประกันตนแล้วไม่นำส่งให้แก่ธนาคารตามกำหนด อาจต้องมีความรับผิดชอบทางอาญา และหรือต้องร่วมรับผิดชอบในทางแพ่งด้วย

๓) รัฐบาล - การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพของผู้ประกันตนก่อนกำหนดจะทำให้เงินบำนาญ/บำเหน็จชราภาพที่ผู้ประกันตนจะได้รับลดลงจนอาจไม่เพียงพอในการดำรงชีพในยามชราภาพ และรัฐบาลอาจต้องรับภาระในการดูแลผู้ประกันตนต่อไป เช่น การเพิ่มเบี้ยยังชีพให้แก่ประชาชน เป็นต้น อีกทั้งกองทุนประกันสังคมจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนน้อยลง เพราะจะเป็นการลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นจะต้องมีการสำรองเงินสำหรับการลงทุนระยะสั้นเพื่อการนี้ด้วย อาจทำให้กองทุนขาดเสถียรภาพ

๖. วิธีการรับฟังความคิดเห็น

๑) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (<http://lawtest.egov.go.th>) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม (<https://www.sso.go.th>) รวมทั้งการส่งลิงก์แบบสอบถามไปตามช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

๒) การส่งแบบสอบถามความคิดเห็นไปยังภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนราชการ และองค์กรเอกชน ได้แก่ สภาองค์กรนายจ้าง สภาองค์กรลูกจ้าง เป็นต้น

๓) การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และตามมาตรการการควบคุมโรคติดต่อของภาครัฐ อาจไม่เหมาะสมที่จะจัดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในขณะนี้

๗. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานประกันสังคม
กองกฎหมาย (กลุ่มงานกฎหมาย)
เลขที่ ๘๘/๒๘ หมู่ที่ ๔ ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐ ๒๙๕๖ ๒๖๕๗ - ๘
โทรสาร ๐ ๒๕๒๕ ๑๘๘๗

การรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

การประกันสังคมมีหลักการที่สำคัญ คือ การให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกที่เป็นผู้ประกันตน โดยอาศัยมาตรการของรัฐ คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ในการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น เพื่อสร้างหลักประกันและให้การสงเคราะห์แก่ลูกจ้างและบุคคลอื่น เมื่อผู้ประกันตนประสบปัญหารายได้ลดลง ไม่มีรายได้หรือมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน คลอดบุตร ทูพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน โดยการประกันกรณีชราภาพนั้นถือเป็นมาตรการอย่างหนึ่ง ในระบบประกันสังคมซึ่งมีหลักการในอันที่จะสร้างหลักประกันในการจัดหารายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ของผู้ประกันตน เมื่อต้องออกจากงานเนื่องจากการเกษียณอายุ โครงการประกันสังคมจึงกำหนดให้บุคคล ที่ยังอยู่ในวัยทำงานซึ่งสามารถหาเลี้ยงชีพและครอบครัวได้ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในขณะที่มีงานทำ และจะให้ความคุ้มครองในการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและมีรายได้ ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพในวัยชราภาพต่อไป โดยไม่เป็นปัญหา ต่อครอบครัวหรือสังคม ทั้งนี้ การที่ผู้ประกันตนจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้น ผู้ประกันตนจะต้องมีการ ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่ มีการนำส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนด และความเป็นผู้ประกันตนจะต้องสิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี จากภาวะเศรษฐกิจ และสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่าได้มีข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก ขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ ภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใช้แรงงานมากขึ้น ซึ่งจากข้อเรียกร้องต่างๆ นั้นจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานประกันสังคม ได้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้างต้นจึงได้พิจารณา ทบทวนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เพื่อจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป อาทิเช่น การนำเงินสมทบกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันเงินกู้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน การกำหนดให้ผู้ประกันตนเป็นผู้มีสิทธิในการเลือกรับประโยชน์ทดแทนบำเหน็จชราภาพ หรือบำนาญชราภาพ การคืนเงินสมทบกรณีชราภาพบางส่วนเมื่อผู้ประกันตนออกจากงาน เป็นต้น ในการนี้ สำนักงานประกันสังคมจึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในประเด็นนี้ เป็นไปอย่างรอบด้าน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาท่านแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามความเป็นจริง อย่างครบถ้วน และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ

กรุณารับชมวีดิทัศน์เนื้อหาสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพที่ https://www.youtube.com/watch?v=s5MmHs_DQa8&t=12s

ข้าพเจ้าได้ดูวีดิทัศน์เนื้อหา ตาม Link แล้ว ก่อนตอบแบบสอบถาม ใช่ ไม่ใช่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 สถานะผู้ประกันตน

- ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40
นายจ้าง นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 อื่นๆ

1.2 เพศ ชาย หญิง

1.3 อายุ 15-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี
 45-54 ปี 55 ปีขึ้นไป

1.4 การศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี

1.5 รายได้

- 5,000 บาทหรือต่ำกว่า 5,001 - 10,000 บาท 10,001 - 15,000 บาท
 15,001 - 20,000 บาท 20,001 - 30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาท

ส่วนที่ 2 ...

ส่วนที่ 2 สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ

2.1 **กรณีขอเลือก** ให้ผู้ประกันตนที่เกิดสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพ สามารถเลือกรับเงินบำเหน็จชราภาพแทนได้ หากแก้กฎหมายจะมีผล ดังนี้

ผู้ที่มีความจำเป็น สามารถเลือกรับเงินบำเหน็จมาใช้ได้ตามความจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้

ผู้ที่ไม่มีความจำเป็น อาจเลือกรับเงินบำเหน็จเพราะต้องการได้เงินก้อน แต่เนื่องจากเงินบำเหน็จมีมูลค่าน้อยกว่าเงินบำนาญ อาจไม่เพียงพอใช้จ่ายในระยะยาว ทำให้ขาดหลักประกันในยามเกษียณที่จะมีใช้ตลอดชีวิต

ตัวอย่าง คุณเอ มีเงินเดือน 15,000 บาท ส่งเงินสมทบมา 20 ปี เกษียณอายุ 55 ปี ได้รับเงินบำนาญเดือนละ 4,125 บาท และเมื่ออายุครบ 80 ปี จะได้รับเงินบำนาญรวม 1,237,500 บาท แต่หากเลือกรับเงินบำเหน็จแทน จะได้เงินก้อนเพียงประมาณ 300,000 บาทเท่านั้น ซึ่งเท่ากับการรับเงินบำนาญเพียง 6 ปี อาจทำให้เงินหมดลงหลังอายุ 61 ปี

☞ หากท่านมีสิทธิเลือกได้ระหว่างเงินบำนาญและเงินบำเหน็จ ท่านจะเลือกรับ

เงินบำนาญชราภาพ

เงินบำเหน็จชราภาพ

เนื่องจาก

.....

.....

.....

.....

2.2 **กรณีขอคืน** ให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพของตนบางส่วนในกองทุนประกันสังคมมาใช้

ก่อนเกษียณอายุ (โดยท่านจะได้เงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญลดลง) หากแก้กฎหมายจะมีผล ดังนี้

ผู้ที่นำเงินออกมาใช้ก่อนเกษียณ จะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงิน และสามารถบรรเทาความเดือดร้อน

แต่ท่านจะโดนหักลดเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญในอนาคต (คำนวณรวมดอกเบี้ยค่าเสียโอกาสในการลงทุน)

ผลกระทบต่อกองทุน หากมีผู้นำเงินออกมาใช้ก่อนจำนวนมากจะทำให้เงินกองทุนและผลตอบแทนที่ได้

จากการลงทุนลดลง ส่งผลต่อการพิจารณาปรับปรุงสิทธิประโยชน์และอัตราเงินสมทบในอนาคต

ตัวอย่าง ...

ตัวอย่าง คุณบี มีเงินเดือน 15,000 บาท เป็นผู้ประกันตนตั้งแต่อายุ 20 ปี เมื่ออายุ 30 ปี นำเงินชราภาพมาใช้ก่อนเป็นจำนวน 30,000 บาท ทำให้เมื่อเกษียณอายุ 55 ปี ได้เงินบำนาญลดลงจาก 7,500 บาท เหลือเพียง 6,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่อายุ 55 ปี รวมเงินบำนาญลดลง 90,000 บาท

☞ หากท่านมีสิทธิรับเงินชราภาพล่วงหน้าบางส่วน โดยท่านจะได้รับเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จลดลง (รวมมากกว่าจำนวนเงินที่นำไปใช้ก่อนล่วงหน้า) ท่านจะ

- ใช้สิทธิรับเงินชราภาพล่วงหน้าบางส่วน โดยได้รับเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จลดลง
- ไม่ใช้สิทธิรับเงินชราภาพล่วงหน้าบางส่วน เพื่อรับเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จเต็มจำนวน

เนื่องจาก

.....

.....

.....

.....

2.3 กรณีขอกู้ ให้ผู้ประกันตนนำเงินกรณีชราภาพบางส่วน มาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ธนาคารได้ (โดยหากท่านไม่ผ่อนชำระธนาคาร ท่านจะถูกธนาคารยึดหลักประกัน และสิทธิได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญของท่านจะลดลงเมื่อเกษียณ) หากแก้กฎหมายจะมีผล ดังนี้

ผู้ที่นำเงินมาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ จะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ และสามารถบรรเทาความเดือดร้อน แต่ท่านจะโดนหักลดเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญในอนาคต หากไม่ผ่อนชำระตามที่ธนาคารกำหนด

ผลกระทบต่อกองทุน หากมีผู้กู้เงินและผิคนัดชำระจำนวนมาก จะทำให้เงินกองทุนและผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนลดลง ส่งผลต่อการพิจารณาปรับปรุงสิทธิประโยชน์และอัตราเงินสมทบในอนาคต

ตัวอย่าง คุณซี มีเงินเดือน 15,000 บาท เป็นผู้ประกันตนตั้งแต่อายุ 20 ปี เมื่ออายุ 30 ปี กู้เงินธนาคารโดยใช้เงินชราภาพมาเป็นหลักประกันเงินกู้จำนวน 30,000 บาท หากไม่ผ่อนชำระจะทำให้ถูกยึดเงินหลักประกัน ทำให้ได้เงินบำนาญลดลงจาก 7,500 บาท เหลือ 6,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่อายุ 55 ปี รวมเงินบำนาญลดลง 90,000 บาท

หากท่านมี...

☞ หากท่านมีสิทธินำเงินชราภาพไปเป็นหลักประกันเงินกู้ธนาคาร โดยหากไม่ผ่อนชำระธนาคาร ท่านจะ
ได้รับเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จลดลง ท่านจะ

ใช้สิทธิกู้ธนาคาร โดยนำเงินชราภาพไปเป็นหลักประกัน

ไม่ใช่สิทธิ

เนื่องจาก

.....

.....

.....

.....

2.4 ความเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

สำนักงานประกันสังคมขอขอบพระคุณที่ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็น